

1
2
3
4
5

รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิจัย ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๙๐๒ ที่อาคาร OSSC ชั้น ๙

6 **ผู้มาประชุม**

๑	นางสาวสุภัทรา บุญเสริม	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข	ประธาน
๒	นางธารมกล จันทร์ประภาพ	ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยา	กรรมการ
๓	นางนุชนาฏ กิติวรนนท์	ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์	กรรมการ
๔	นางอัจฉิมา สถาพรเจริญยิ่ง	ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องสำอางและ วัตถุอันตราย	กรรมการ
๕	นางสาวพรทิพย์ เจียมสุขชน	ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	กรรมการ
๖	นางสาวนิภาพร วงษ์ธนสุภรณ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาหารและยา	กรรมการ
๗	นางสาวเยาวเรศ อุปมายันต์	หัวหน้ากลุ่มวิจัยและนวัตกรรม กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน	กรรมการและ เลขานุการ
๘	นางสาวภวิญญา มีมั่งคั่ง	เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๙	นายอดุลย์ โมฮารา	เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐	นางสาวรัศพรณ พฤกษ์รัตนานนท์	เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑	นางสาวรวรวัลย์ พูลสวัสดิ์	นักวิชาการอาหารและยา กองอาหาร	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑	นายมรกต จรุงวรธนะ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข	
๒	นายวรารุช เสริมสินสิริ	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
๓	นางกมลรัตน์ นุตยกุล	ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข	

๔	นายณานพล ขาวพลศรี	ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร
๕	นางอัมพร พุฒิอังกฤษ	ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบนำเข้า – ส่งออก ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
๖	นางธามน วิภูมิรพี	ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์หลัง ออกสู่ตลาด
๗	นางสาวกรพินธุ์ ณ ระนอง	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด
๘	นางอรัญญา เทพพิทักษ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของยา และการใช้ยา
๙	นางสาวนฤมล ฉัตรสง่า	ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและ การบริโภคอาหาร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นางสาวพิมพ์พรรณ จันทศิริ	นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ กองด้านอาหาร และยา
๒	นางสาวชฎานี ปิ่นแก้ว	เภสัชกรปฏิบัติการ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

1 เริ่มประชุม เวลา 9.30 น.

2 นางสาวสุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข ประธานที่
3 ประชุมตรวจสอบว่าคณะกรรมการวิจัยครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตาม
4 ระเบียบวาระ

5 วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม

6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีคำสั่งที่ 723 /2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
7 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงนามโดย นายณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
8 และยา เมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยชุดเก่าซึ่งลงนาม
9 ไปเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของบุคลากรและเพื่อให้การดำเนินงานมี
10 ความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

11 ทั้งนี้ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมโดยสรุปประเด็นข้อแตกต่างของคำสั่ง
12 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย ทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งมีประเด็นสำคัญที่เพิ่มขึ้นใหม่ ได้แก่ อำนวยการหน้าที่ ข้อ 3.3
13 พิจารณาให้ความเห็นต่อโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนจัดหา

1 แหล่งทุนวิจัย และ ในข้อ 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัยและ
2 นวัตกรรม

3 มติที่ประชุม

4 รับทราบ และปฏิบัติตามคำสั่ง

5 วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

6 -ไม่มี-

7 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

8 -ไม่มี-

9 วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

10 น.ส.เยาวเรศ อุปมายันต์ เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องเสนอเพื่อพิจารณานั้น มี 3
11 เรื่อง ตามลำดับ ได้แก่ ภาพรวมแผนและการขับเคลื่อนการวิจัย และส่วนสนับสนุน คือ การพัฒนาบุคลากร
12 ด้านการวิจัย และ การพัฒนาระบบบริหารการวิจัย ซึ่งทีมเลขานุการฯ ได้นำเสนอดังนี้

13 4.1 แผนด้านการวิจัยและนวัตกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี

14 2567-2570

15 นาย อุดุลย์ โมฮารา เกสัชกรชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ นำเสนอ (รายละเอียดตาม
16 เอกสารวาระ 4.1 เสนอในที่ประชุม) ประกอบด้วย ร่างแผนด้านการวิจัยและนวัตกรรมงานคุ้มครอง
17 ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2567-2570 ประกอบด้วย

18 (1) (ร่าง) ประเด็นงานวิจัย (Research Theme) ในแต่ละยุทธศาสตร์ของ อย. 3 ด้าน คือ
19 ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล และระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน และ

20 (2) (ร่าง) แผนด้านการวิจัยและกิจกรรม รวมทั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการในงาน คบส.

21 ของ อย. ในระหว่างปี 2567-2570

22 ทั้งนี้ ในกิจกรรม (1) เพื่อสร้างงานวิจัยสนับสนุนงานของ อย. นั้น จะมีการประชุมรับฟัง
23 ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย 6 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากร อย. กลุ่มบุคลากรภาครัฐ
24 กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มสถาบันวิจัย กลุ่ม NGOs และกลุ่มแหล่งทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดโจทย์
25 วิจัยในงาน คบส. และเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายนักวิจัย สู่ความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงาน
26 ภายนอกและแหล่งทุน

27 ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง และประธานมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการโดย
28 สรุป ดังนี้

29 1 รวบรวมเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยสำรวจข้อมูลงานวิจัยย้อนหลังว่า อย. ดำเนินการใน

1 ประเด็นใดไปแล้วบ้าง และในปี พ.ศ. 2566 และ 2567 อย.มีโครงการวิจัยใดบ้าง และได้รับงบประมาณใน
2 ส่วนใด เป็นเงินงบประมาณปกติ เงินรายได้ หรือเงินทุนจากหน่วยงานภายนอก หากเป็นหน่วยงานภายนอก
3 ให้ระบุว่ามาจากหน่วยงานใด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วน
4 ได้ส่วนเสีย สำหรับการกำหนดโจทย์วิจัย ของ อย.

5 2 จัดประชุมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยให้แล้วเสร็จภายในเดือน
6 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ขอให้จัดแยกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลุ่มย่อยๆ
7 โดยขอให้ประชุมกับกลุ่มบุคลากรภายในหน่วยงานของ อย. เป็นลำดับแรก และให้ ผู้อำนวยการกอง
8 ยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นประธาน หลังจากนั้นจึงประชุมกับกลุ่ม บุคลากรภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการ
9 ภาคเอกชน กลุ่มนักวิชาการจากสถาบันวิจัย รวมถึงกลุ่ม NGOs และนำโจทย์วิจัยที่ได้ไปหารือกับแหล่งทุน
10 วิจัย และเมื่อได้ข้อสรุปจากการประชุมในทุกกลุ่มแล้วให้นำเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยของ อย. เพื่อ
11 พิจารณาอีกครั้ง

12 3 จัดประชุมใหญ่อีกครั้ง หลังจากที่ได้สรุปผลการกำหนดโจทย์วิจัยที่ได้จากการประชุม
13 แต่ละกลุ่มย่อย และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยน
14 ระหว่างทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทำให้ทุกกลุ่มได้รับทราบข้อสรุปต่อโจทย์ประเด็นวิจัยของ อย. ใน
15 ภาพรวมร่วมกัน เพื่อให้ง่ายต่อการขับเคลื่อนแผนในอนาคตต่อไป

16 4 กำหนด Timeline การดำเนินงานทั้งหมดให้ชัดเจน และมีการหารือกับคณะกรรมการ
17 วิจัยเป็นระยะ

18 **มติที่ประชุม**

19 เห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อ 1-4

20 **4.2 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย**

21 น.ส.ภวิญญา มีมั่งคั่ง เกษัชรชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ นำเสนอ(รายละเอียดตาม
22 เอกสารวาระ 4.2 เสนอในที่ประชุม) สรุป ดังนี้ วัตถุประสงค์หลักของงานพัฒนาและส่งเสริมฯ เพื่อให้
23 นักวิชาการใน อย. สามารถนำข้อมูลที่พบจากการทำงานมาผลิตผลงานวิชาการงาน คบส. ด้วยการใช้
24 เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น KM / R2R / วิจัย โดยนำเสนอ (ร่าง) การพัฒนา 3 แนวทาง ประกอบด้วย

25 **4.2.1 หลักสูตรพัฒนา 3 ระดับ คือ**

26 1) ระดับพื้นฐาน (Basic) หลักสูตรการพัฒนาลูกเจี๊ยบ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
27 2566 ที่ผ่านมานี้ ได้จัดหลักสูตรสำหรับผู้เตรียมเขียนชิ้นงาน อวช. เพื่อการเลื่อนระดับหรือมีผลงานวิจัย
28 พัฒนาในปีนั้น เข้ารับการพัฒนากับการจัดหลักสูตร In house

29 2) ระดับกลาง (Intermediate) เพื่อ upskill กลุ่มแรกเข้าสู่การเป็นผู้ช่วยนักวิจัย

30 3) ระดับสูง (Advanced) เพื่อ reskills ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นนักวิจัย ตามรายชื่อที่

1 กยพ. เคยสำรวจไว้เมื่อปี 2565 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาในการสร้างผลงานวิชาการของ
2 ลูกเจี๊ยบและผู้ช่วยนักวิจัย

3 4.2.2 การสร้างพื้นที่และบรรยากาศในการส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการ ด้วยการ
4 จัดให้มีพื้นที่กลางและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคน อย./คบส. ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน แนะนำและให้
5 คำปรึกษาแบบพี่ช่วยน้อง โดยเน้นรูปแบบไม่เป็นทางการเพื่อการเปิดกว้างและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งการจัด
6 คลินิกให้คำปรึกษาเป็นระยะ โดยมีทีมผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของอย. รวมถึงพี่ คบส.ใน
7 ส่วนภูมิภาคเป็นผู้ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการเรียนรู้ของน้อง ๆ

8 4.2.3 การส่งเสริมให้มีทักษะและประสบการณ์ ด้วยการส่งผลงานไปนำเสนอในเวทีต่าง
9 ๆ ทั้งภายในกรม กระทรวง ต่างหน่วยงาน ภายในประเทศ และต่างประเทศ

10 ทั้งนี้ 3 แนวทางดังกล่าว จำเป็นต้องผ่านการจัดทำ competency ด้านการผลิตผลงาน
11 วิชาการ (Skill set) เพื่อระบุหัวข้อที่ต้องพัฒนาในระดับที่ 1 – 3 ของนักวิชาการในงาน คบส. พร้อมเสนอ
12 Timeline การดำเนินงานของ 3 แนวทางในระหว่างปี 2567-2570 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา

13 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะ สรุปดังนี้

14 1 ควรนิยามคำว่า นักวิจัยระดับ advance และนักวิจัยพื้นฐาน เพื่อจัดเข้ารับการอบรม
15 หรือพัฒนาที่เหมาะสม

16 2 ประธาน มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้แก่

17 (1) เขียนโครงการขอใช้เงินรายได้ อย. ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่นำเสนอมา
18 โดยเฉพาะกิจกรรมการจัดให้มีพื้นที่ Co working space สร้างสรรค์ผลงานวิชาการของ คน คบส. โดย
19 เบื้องต้นให้รับประสานผู้ดูแลสถานที่ตึก อย.และตึก OSSC เพื่อหาพื้นที่ว่างและขอรับการจัดสรรจาก อย.

20 (2) ประสาน สล. เรื่องการพัฒนารูปแบบแนวทางการเขียน อวช. เพื่อช่วย
21 นักวิชาการในการทำผลงานวิชาการ และ เรื่องหลักสูตรการอบรมนักวิชาการในงาน คบส. ที่เพิ่งเข้ามารับ
22 ราชการที่อย. (New Comer) ในด้านงานวิชาการ

23 (3) จัดทำตารางกิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
24 แบบละเอียด โดยรวมกิจกรรมจากข้อเสนอที่ประชุมให้ครบถ้วน

25 มติที่ประชุม

26 เห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการ ตามข้อ 1 และ 2(1)-2(3)

27 4.3 การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย

28 นางสาวรัตพรณ พุกษะริตานนท์ เกษักรชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ นำเสนอ
29 (รายละเอียดตามเอกสารวาระ 4.3 เสนอในที่ประชุม) หลักการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่
30 ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก เนื่องจากการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ผ่านมาใช้ระเบียบของ

1 ฝ่ายการคลังซึ่งไม่ตรงกับระเบียบของแหล่งทุนภายนอกทำให้เกิดความยุ่งยากในการเบิกจ่ายและรายงานผล
2 ต่อแหล่งทุน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการเงินอุดหนุนที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมีความคล่องตัว
3 ยืดหยุ่นและเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการวิจัย สามารถบริหารจัดการโครงการวิจัยได้อย่างมี
4 ประสิทธิภาพและนำผลการวิจัยไปต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
5 สุขภาพ

6 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเสนอหลักการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับจากแหล่ง
7 ทุนภายนอกรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม โดยเสนอให้โครงการวิจัยจัดทำงบประมาณและ
8 เบิกจ่ายตามระเบียบข้อบังคับของแหล่งทุนวิจัยหรือหากมิได้ระบุไว้ให้ใช้ระเบียบที่กำหนดโดยสถาบันวิจัย
9 แห่งชาติ นอกจากนี้ยังเสนอให้นำเงินค่าธรรมเนียมสถาบันของโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุน
10 ภายนอกมาจัดตั้งกองทุนส่งเสริมงานวิจัย เพื่อใช้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบุคลากรในการตีพิมพ์
11 เผยแพร่และเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศรวมถึงจัดซื้อโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่มีความ
12 จำเป็นต้องใช้ในงานวิจัย

13 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยเบื้องต้น ในการดำเนินการเกี่ยวกับประเด็น
14 (ร่าง)ระเบียบการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการด้านวิจัย ของ อย. นั้น ให้คำนึงถึงหลักการ อำนวยความ
15 สะดวกและเป็นการช่วยเหลือให้การทำงานและเบิกจ่ายเงินเป็นไปได้อย่างคล่องตัว ไม่สร้างระเบียบขึ้นมา
16 เป็นอุปสรรคในการทำงาน ทั้งนี้ ให้มีการศึกษาจากหลายแห่งว่า ดำเนินการเช่นไร เช่น แหล่งทุนมี
17 ข้อกำหนดหรือระเบียบการเบิกจ่ายให้หน่วยรับทุนปฏิบัติตามได้เลยหรือไม่ เป็นต้น

18 **มติที่ประชุม** มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการ

19 1 หากหรือร่วมกับฝ่ายการคลังเพื่อศึกษาเกี่ยวกับประเด็นจัดทำ (ร่าง)ระเบียบการเบิกจ่ายฯ ด้าน
20 วิจัยของ อย

21 2 ศึกษาเพิ่มเติมร่วมกับกลุ่มกฎหมายในประเด็นของการนำเงินค่าธรรมเนียมสถาบันมาจัดตั้ง
22 กองทุนส่งเสริมการวิจัย

23 **วาระ 5 เรื่องอื่นๆ**

24 -ไม่มี-

25 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ประธานกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

26 ปิดประชุม เวลา 13.00 น.

27 ผู้จัดรายงานประชุม

28 นางสาวภวิญญา มีมั่งคั่ง

29 นางสาวรัตพรธณ พฤกษ์รัตนานนท์

30 นายอดุลย์ โมฮารา

ผู้ตรวจรายงานประชุม

นางสาวเยาวเรศ อุปมายันต์